



วันที่ 15 - 21 กันยายน 2553

พรทิวาสวน"นายภค-ไตรรงค์" รับทราบขายข้าวทุกชั้นตอน

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ตรวจสอบการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะรายงานให้ทราบว่า ในการระบายข้าว ได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง แนวทางและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไร โดยทุกชั้นตอนสามารถชี้แจงได้ เพราะเป็นการปฏิบัติตามมติ ครม.และยืนยันว่ามีความโปร่งใสตรวจสอบได้

"ในการระบายข้าว เราทำตามขั้นตอนที่ ครม.กำหนดไว้ทุกอย่าง การพิจารณาขายแต่ละครั้ง ก็มีกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างถูกต้อง เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว ก็เสนอให้ประธาน กทช. (คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ) หรือรองประธาน กทช. พิจารณาในขั้นสุดท้าย ถ้าอนุมัติก็ขาย ไม่อนุมัติก็ขายไม่ได้ ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามกระบวนการนี้" นางพรทิวา กล่าว

ส่วนกรณีที่มีตั้งข้อสังเกตขายข้าวครั้งล่าสุดให้แก่ บริษัท เอ็ม ที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด จำนวน 1.1 ล้านตัน เป็นเพียงผู้ส่งออกรายเล็ก อาจไม่มีขีดความสามารถในการส่งออกได้ รวมทั้งอาจจะเป็นนมอีนินั้น นางพรทิวา กล่าวว่า ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นใคร เพราะในการขอซื้อข้าวในสต็อก ถ้ามาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีคำสั่งซื้อมายืนยัน และให้ราคาดี มีกระบวนการกลับกรองตามขั้นตอน ไม่ติดแบล็คลิสต์ ราคาเหมาะสม ก็พิจารณาและอนุมัติขายได้

อย่างไรก็ตาม เห็นว่าความกังวลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ไป ขณะที่ข้อเท็จจริงคือระบบการค้าเสรี หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ก็สามารถร่วมเสนอราคาได้และหากเกิดข้อผิดพลาด ก็ยังมีขอกฎหมายผ่านการทำสัญญาซื้อขาย ที่ระบุชัดทั้งเรื่องการวางเงินค้ำประกัน 5%ของมูลค่าสินค้า และเงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

"เราปิดกันไม่ได้ ใครจะมาซื้อมาขาย หลักๆ เป็นแบบนี้ ใครมาตามกระบวนการ ก็ต้องขาย ไม่ใช่เผด็จการ จะทำแบบนั้นไม่ได้ แล้วคนซื้อจะเป็นใคร เกี่ยวโยงกับใคร เราไม่รู้ เราดูถ้าเป็นไปตามกรอบ กติกาที่กำหนดก็ต้องให้ ที่ตอนขายเจ้าใหญ่ได้ก็ตา พอมาเจ้าเล็กได้ก็ตา ก็ไม่รู้จะว่ายังไง แต่มันมีกระบวนการตรวจสอบได้อยู่แล้ว" นางพรทิวา กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้มีการระบายข้าวมาแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเสนอขายให้กับผู้ส่งออกรายใหญ่ 3 ราย จำนวน 1 ล้านตัน ครั้งที่ 2 อีก 3 ราย จำนวน 6 แสนตัน และครั้งล่าสุดจำนวน 1.1 ล้านตัน ให้กับผู้ส่งออก 1 ราย และมีข้อสงสัยตามมามากมายว่าเป็นผู้ส่งออกรายเล็ก จะมีขีดความสามารถในการส่งออกจริงหรือไม่ และเป็นนมอีนินของใคร เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นกับบริษัท เพรซิเดนท์ อะกรี เทรดิง จำกัด ที่ประมูลข้าวล็อตใหญ่ 1.7 ล้านตัน ซึ่งทั้งสัญญาซื้อทำให้รัฐเสียโอกาสในการขาย และต้องมีภาระค่าเก็บรักษา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

เม่งได้คว่าข้าวสต็อกรัฐบาลล้านตัน พท.ตั้งกระทู้ถาม"มาร์ค"นมอีนินใคร

ผู้สื่อข่าวรายงานการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลของกระทรวงพาณิชย์ในรอบที่สาม เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงการค้าข้าวเมื่อปรากฏชื่อ "บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด

รต จำกัด" ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการระบายข้าวสารให้ซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นจำนวนถึง 1.4 ล้านตัน โดยไม่มีใครในวงการค้าข้าวเคยได้ยินชื่อบริษัทนี้มาก่อน

ทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขายข้าวลอตแรกไปเป็นจำนวน 1.6 ล้านตัน ช่วงกลางเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีผู้ส่งออกข้าวหลายรายยื่นออร์เดอร์คำสั่งซื้อข้าวที่มีอยู่ในมือไปให้คณะกรรมการดำเนินการระบายข้าวสารพิจารณาประกอบคำขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยให้ราคาสูงกว่าคำขอซื้อข้าวลอตแรกประมาณ กระสอบละ 200 บาท แต่ถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยอ้างว่า ได้ทำการระบายข้าวในสต็อกไปหมดแล้ว ทั้งๆ ที่เพิ่งขายข้าวลอตแรกออกไปได้ไม่เกิน 15 วัน ทางผู้ส่งออกที่ยื่นเสนอซื้อข้าวเข้าไปเพิ่งจะมาทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า คณะทำงานฯ ได้ตัดสินใจขายข้าวลอตใหญ่ถึง 1.4 ล้านตัน ให้กับบริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด ไปแล้ว

"บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด มีทุนจดทะเบียนเพียง 10 ล้านบาท แต่ซื้อข้าวรัฐบาล 1.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 17,000 ล้านบาท นั้นหมายความว่า บริษัทนี้จะต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันถึง 900 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบงก์จะยอมค้ำให้กับบริษัทโนเนม ขณะที่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทยอมจ่ายเงินพิเศษของข้าวไว้ก่อนหรือไม่ ยกตัวอย่าง วางเงิน 100 ล้านบาท เพื่อได้ถือสัญญาข้าว 17,000 ล้านบาท ถ้าราคาข้าวขึ้นก็เอาไปขายรับส่วนต่าง แต่ถ้าราคาข้าวต่ำลงอาจจะอ้างไม่รับมอบข้าวก็ได้ งานนี้รัฐบาลมีแต่เสี่ยงกับเสี่ยง" ผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่งกล่าว

ขณะที่นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงการขายข้าวครั้งนี้ว่า ยังไม่ทราบเรื่องการขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งๆ ที่เคยทำหนังสือขอความร่วมมือให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการขายข้าวเป็นการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ส่งออกทุกรายมีโอกาสในการเข้าเสนอราคาซื้อข้าวอย่างเท่าเทียมกัน "เราไม่ได้รับการตอบรับใด ๆ จากกระทรวงพาณิชย์เลย"

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบการจดทะเบียนของบริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด พบมีการจดทะเบียนตั้งบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2551 กรรมการมี 2 คนคือ นางสุพรรณิ เฉิน กับนางสาวภาวิณี จารุมนต์ ตั้งขึ้นเพื่อประมูลซื้อสินค้าบริโภคจากกระทรวงพาณิชย์และขายสินค้าที่ได้ประมูลมา เว้นแต่กิจการอื่น ๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 169/80-81 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ติดต่อไปยัง นางสุพรรณิ เฉิน ทางบริษัทให้หรือสายเป็นเวลานานและไม่ยอมรับสาย

เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท พบว่าบริษัทเม้งไต๋ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 95 ม.13 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด ส่วนหุ้นที่เหลือปรากฏชื่อนาย จุ่งเชียง เฉิน ที่อยู่เดียวกับบริษัทเม้งไต๋ฯ, นางสุพรรณิ เฉิน ที่อยู่เดียวกัน, นางสาวภาวิณี จารุมนต์ และนายทรงยศ สำรายแสง ขณะที่ตัวบริษัทเม้งไต๋เองมีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น โดยรายชื่อกรรมการบริษัทก็เป็นชุดเดียวกับกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด ในลักษณะไขว่กัน

ลักษณะการจดทะเบียนและการถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทนั้น ผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทนี้น่าจะมีพฤติกรรมเป็นนอมินีให้กับผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ หรือนักการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าข้าว เนื่องจากทุกคนในวงการค้าข้าวมั่นใจว่า ด้วยกำลังผลิตของบริษัทเม้งไต๋นั้นไม่น่าจะมีความสามารถเพียงพอในการปรับปรุงคุณภาพข้าว-การจอร์จระวางเรือขนส่งข้าว-กระบวนการส่งออกข้าวให้ทันภายใน 60 วันได้ นอกเสียจากว่า ต้องดำเนินการผ่านทางบริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ระดับท็อปไฟฟ์จึงจะทำได้

ล่าสุดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา นายไพโรจน์ อิศระเสรีพงษ์ ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย ได้ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องการระบายข้าวกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยถามถึงการระบายข้าวในสต็อก 5 ล้านกว่าตัน มีวิธีการทำอย่างไร มีการตรวจสอบสัญญาซื้อขายโดยอัยการสูงสุดหรือไม่ และมีข้อสงสัยเรื่องความไม่โปร่งใสเพราะได้รับข้อมูลว่า มีการให้บริษัทส่งสัญญาสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศมาให้

ดูแล้วจึงแบ่งเค้กให้ผู้ซื้อที่เป็นพรรคพวกนักการเมืองได้ประมูลราคาถูก แล้วมาเวียนขายเป็นข้าวถุงบริโภคในประเทศราคาแพงและไม่ได้ส่งออกไปตลาดโลก

นอกจากนี้ยังมีข่าวในสื่อถึงซื้อบริษัท เม่งไตอินเตอร์เทรด ที่ไม่เคยปรากฏว่าเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ของประเทศ แต่ได้รับอนุญาตให้ซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลไปถึง 1.4 ล้านตัน สงสัยว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทนอกมิถิของฝ่ายการเมืองหรือไม่ ซึ่งตนจะยื่น ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบต่อไป

นายกรัฐมนตรีอภิปรายว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อ ได้มีการสั่งให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวทำรายงานมาให้ตนแล้ว และขอข้อมูลจากผู้อภิปรายเพื่อดำเนินการตรวจสอบควบคู่กันด้วย

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้มีการเจรจาขายข้าวระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ให้กับองค์กรจัดซื้อข้าวของประเทศอินโดนีเซีย (บุลล็อก) โดยคาดว่าอินโดนีเซียมีความจำเป็นต้องซื้อข้าวขาว 15% ปริมาณ 500,000 ตัน ภายใน 3 เดือนข้างหน้า แต่ข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลส่วนใหญ่จะเป็นข้าว 5% หากจะมีการขายอาจจะต้องปรับปรุงโดยนำมาผสมกับข้าวหัก ซึ่งยากในทางปฏิบัติ และกระทรวงอาจต้องให้เอกชนเป็นผู้ปรับปรุงให้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

คาดการณ์ข้าวปี 54 ทรงตัว ญี่ปุ่น-อินเดียจ่อทดสอบ

นางนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ประเมินราคาข้าวหน้าปี 2553/2554 หรือปีการค้า 2554 โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ จะอยู่ในระดับเดียวกับปีนี้ ข้าวหอมมะลิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 13,572 บาท ข้าวเปลือก 5% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 8,472 บาท และข้าวหน้าปีปรับความชื้น 14-15 % อยู่ที่ราคาตันละ 8,252 บาท

ทั้งนี้แม้ว่าสต็อกข้าวของโลกจะลดลงและจีนมีนโยบายนำเข้าข้าว แต่ยังมีปัจจัยลบ คือ ผลผลิตข้าวในโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่อินเดีย และญี่ปุ่นมีนโยบายระบายข้าวในสต็อก ซึ่งจะส่งผลต่อราคาข้าวในตลาดโลก

ปี 2553/2554 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโลกประมาณ 459.167 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 3.74% โดยเวียดนามผลิตได้ 24.75 ล้านตันข้าวสารเพิ่มขึ้น 1.52% และไทยผลิตได้ 20.705 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.59% โดยจะมีปริมาณการค้าข้าวโลกรวม 31.325 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.24% คาดว่าไทยสามารถส่งออกมากที่สุด 9 ล้านตัน เวียดนาม 5.8 ล้านตัน ปากีสถาน 3.6 ล้านตัน สหรัฐ 3.47 ล้านตัน อินเดีย 2.5 ล้านตัน ผู้นำเข้ารายใหญ่ยังเป็นฟิลิปปินส์ 2.5 ล้านตันลดลง 3.85% ไนจีเรีย 1.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.56 % อิหร่าน 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.38% อียู 1.35 ล้านตัน ทรงตัวและซาอุดีอาระเบีย 1.3 ล้านตันเพิ่มขึ้น 18.18%

นางนารีณัฐ กล่าวว่า แม้ความต้องการข้าวโลก จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร แต่ในอนาคตการค้าข้าว จะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากที่จีนและเวียดนามมีนโยบายจะขยายฐานการผลิต ไปยังกลุ่มประเทศในแอฟริกา เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขณะนี้จีนเข้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในแอฟริกา พร้อมส่งแรงงานจีนเข้าไปประมาณ 3 แสนคน

ขณะที่เวียดนามได้เข้าไปสนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกข้าวและพันธุ์ข้าวในกัมพูชา พร้อมกับวางแผนบุกตลาดข้าวคุณภาพ ทั้งในแอฟริกา ปากีสถาน และบราซิล ส่วนพม่า ลาว กัมพูชาจะเป็นผู้ส่งออกรายใหม่และได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหภาพยุโรปหรืออียู ขณะที่ประเทศผู้นำเข้าข้าว เช่น ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ มีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อพึ่งพาตนเองและมีเป้าหมายจะเป็นผู้ส่งออกในอนาคต ส่วนฟิลิปปินส์ ได้ลงทุนโรงสีข้าวในกัมพูชา เพื่อผลิตและส่งออกกลับประเทศ ดังนั้นการผลิตข้าวของไทย จะต้องศึกษารูปแบบการตลาดและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่สำคัญต้องลดต้นทุนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด จึงจะสามารถแข่งขันได้อีก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยในปีหน้าคาดว่าจะทำได้ในปริมาณ 9 ล้านตัน ตามที่ กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ แต่จะต้องเกิดขึ้นภายในเงื่อนไขว่า ราคาข้าวไทยไม่สูงกว่าข้าวเวียดนามเกิน 100 ดอลลาร์ต่อตัน เหมือนต้นปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้เงื่อนไขการส่งออกข้าวขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น จีน อินเดีย โดยเฉพาะอินเดียหากยึดมั่นนโยบายห้ามส่งออกข้าวต่อเนื่องจะเป็นผลดีต่อการส่งออกของไทย แต่ในทำนองกลับกันหากอินเดีย หันกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้ง ตลาดข้าวหนึ่งไทยจะได้รับผลกระทบทันที จากที่ผ่านมาไทยเป็นผู้ครองตลาด มีสัดส่วนส่งออกข้าวหนึ่งมากกว่า 40% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด หากการส่งออกข้าวหนึ่งลดลง จะกระทบยอดส่งออกรวมได้ ซึ่งตลาดสำคัญเป็นตลาดในภูมิภาคแอฟริกา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน ที่จะระบุว่าอินเดียจะดำเนินนโยบายอย่างไรต่อไป แม้สต็อกที่มีอยู่ 25 ล้านตัน จะเป็นแรงกดดันพอสมควร หากอินเดียมีการส่งออกจริง ไทยก็อาจต้องทบทวนเป้าหมายการส่งออกข้าวใหม่ ขณะเดียวกัน จีนก็ยังมีสัดส่วนความต้องการใกล้เคียงกับปีนี้ แต่ยอมรับว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้ส่งออกไทยน้อยมาก เพราะการซื้อข้าวของจีนจะซื้อจากเวียดนามเพื่อส่งออกไปทางชายแดนมากกว่า

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ตลาดส่งออกข้าวสำคัญปี 2554 จะอยู่ที่อินโดนีเซีย ที่คาดว่าจะมีความต้องการข้าวอีก 4-5 แสนตันในช่วงปลายปีนี้และต้นปีหน้าเพื่อเสริมสต็อก เบื้องต้นคาดว่าไทยน่าจะมีโอกาสในการซื้อขายระบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จำนวนหนึ่งและบางส่วนอาจจะแบ่งซื้อจากเวียดนาม ส่วนตลาดฟิลิปปินส์ คาดว่า จะมีความต้องการนำเข้าข้าวประมาณ 2 ล้านตันเหมือนกับปีนี้ ซึ่งไทยอาจมีโอกาสดำเนินการได้มากขึ้น หากราคาข้าวไม่ห่างจากเวียดนามมาก

"ตลาดอื่นๆ ก็เช่นกัน หากราคาข้าวไทยไม่ห่างจากเวียดนาม ก็จะทำให้ไทยส่งออกไปตลาดในอาเซียนได้อีก เช่น มาเลเซีย จากเดิมที่ตลาดทั้งหมดเกือบจะเรียกได้ว่าสูญเสียชีวิตไปแล้วอย่างสิ้นเชิง" นายชูเกียรติ กล่าว
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พรทิวาลันไม่ควรรวม AFET-ตลท. อัดบงอีก 160 ล.เปิดเทรดข้าวขาว 5% ส่งออก

นางวัชรวิญญู วัฒนกุล อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงนโยบายของนางพรทิวานาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าว่า ต้องการให้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เป็นเครื่องมือการลดความเสี่ยงและกำหนดราคาอ้างอิงสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร แต่ไม่มีนโยบายที่จะควรรวม AFET เข้ากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงพาณิชย์ได้รับบงสนับสนุนการดำเนินงานของ AFET วงเงิน 160 ล้านบาท จากที่เสนอไป 180 ล้านบาท ซึ่งทางคณะกรรมการบริหาร AFET จะต้องไปจัดทำแผนผลักดันการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้น

"อนาคตของตลาด AFET น่าจะคึกคักได้เพราะขณะนี้รัฐบาลได้ปรับมาใช้ โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรแทนโครงการแทรกแซงราคา จึงทำให้ราคาสินค้าเกษตรเป็นไปตามกลไกตลาด จากเดิมที่เคยตั้งราคาปรับจำหน่ายจนบิดเบือนกลไกตลาด และทำให้ผู้ค้าและนักเก็งกำไรไม่สนใจที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาด AFET เพราะทุกอย่างยังไหลเข้าสู่มือรัฐบาล" นางวัชรวิญญูกล่าว

ด้านนายนิทัศน์ ภัทรโยธิน กรรมการผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เปิดเผยว่า ขณะนี้ AFET เตรียมเสนอแผนการดำเนินงานของตลาดในปี 2554 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร AFET รับทราบ เบื้องต้นจะมีการ เตรียมจัดทำสัญญาซื้อขายสินค้าข้าวขาว 5% เพื่อการส่งออก จากเดิมที่จะทำการซื้อขายสำหรับธุรกิจภายในประเทศเท่านั้น โดยจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีลักษณะที่มีสินค้าส่งมอบได้จริง แต่เปิดให้ผู้ซื้อต่างประเทศสามารถเข้ามาซื้อขายได้ การซื้อขายจะกำหนดเป็นรูปเงินบาท โดยคำนวณเทียบกับราคาส่งออก FOB

"ผมหวังว่า AFET จะมีบทบาทมากขึ้นคล้ายกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าชิคาโก ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งราคาอ้างอิงตลาดข้าวได้ในตะวันตก AFET ก็น่าจะใช้เป็นตลาดอ้างอิงในกลุ่มเอเชียเราได้ และจะสามารถขยายขอบเขตกลุ่มลูกค้ากว้างมากขึ้น โดยเฉพาะผู้นำเข้า เทรตเดอร์ จากเดิมจะเน้นเฉพาะกลุ่มโรงสี ผู้ค้า ผู้ส่งออกข้าวในประเทศเท่านั้น" นายนิทัศน์กล่าว

ขณะนี้ AFET กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทยต่างให้การสนับสนุน คาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ และจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ ซึ่งจะช่วยให้จำนวนสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน เพิ่มขึ้น จากขณะนี้ปริมาณการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเฉลี่ย อยู่ที่ 436 สัญญา/วัน หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 89 สัญญา/วัน

สำหรับผลประกอบการในเดือนล่าสุด (กรกฎาคม 2553) มีการซื้อขายทั้งหมด 8,724 สัญญา หรือเฉลี่ย 436 สัญญา/วัน คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 4,072.94 ล้านบาท เป็นการซื้อขายผ่าน Internet 2,252 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ซึ่งมีการซื้อขายทั้งหมด 6,959 สัญญา เฉลี่ย 347 สัญญา มูลค่า 2,113.08 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต 1,407 สัญญา

นายชาญชัย รัชชานานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะมีการเปิดซื้อขายสัญญาข้าว 5% เพื่อการส่งออกและควรเร่งดำเนินการโดยเร็วเพราะ จะทำให้ AFET มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ราคาข้าว 5% เป็นราคาอ้างอิง ส่วนเงื่อนไขได้มีการหารือกับทางผู้บริหาร AFET เบื้องต้นแล้วว่าจะคำนวณเป็นเงินบาท ในอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ซื้อขาย ซึ่งแต่ละสัญญาจะมีปริมาณ 21 ตัน หรือ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อสะดวกในการคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

"ได้หารือกันไปหลายรอบแล้ว ทางโรงสีก็เห็นด้วยว่า ควรจะรีบดำเนินการ เพราะข้าวชาวส่งออกมาก จะได้ประโยชน์ในการดูราคาอ้างอิงที่นี้ แต่ทางตลาด AFET กำลังคำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระสอบ ค่าตรวจสอบส่งมอบ ต้องมีการคำนวณออกมาชัดเจน วางเงิน เบียดกันไม่ได้ ส่วนเรื่องความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีปัญหาเพราะซื้อฟอร์เวิร์ดเทรดไว้ล่วงหน้าเลย ถึงบาทจะแข็งค่าขึ้นก็ไม่เป็นไร" นายชาญชัยกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

ชักนายนกระบายข้าวไม่โปร่งใส อภิสสิทธิ์สั่งแจ้งทุกชั้นตอนหลังขายเสร็จ

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ มีนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมวาระพิจารณากระทู้ถามสดเรื่องการระบายข้าว 1.6 ล้านตัน ของนายไพโรจน์ อิศระเสรีพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ถามนายอภิสสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้ว

นายไพโรจน์ กล่าวว่า การระบายข้าวในสต็อกกว่า 5 ล้านตัน มีการตรวจสัญญาซื้อขายโดยอัยการสูงสุดหรือไม่ และรัฐบาลเคยบอกว่า ใครมาซื้อข้าวจากสต็อกของรัฐด้วยราคาต่ำกว่าราคาตลาด ต้องผ่านมติ ครม.จึงมีข้อสงสัยเรื่องความไม่โปร่งใส ตนได้รับข้อมูลว่า มีการให้บริษัทส่งสัญญาสั่งซื้อจากต่างประเทศมาให้ดูแล้ว จึงแบ่งเด็กให้ผู้ซื้อที่เป็นพรรคพวกนักการเมืองได้ประมูลถูก และมีข่าวในสื่อว่า บริษัท เม่งไตอินเตอร์เทรด ที่ไม่เคยปรากฏว่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่ แต่ได้เด็ก 1.1 ล้านตัน เป็นบริษัทนอมินีของฝ่ายการเมืองหรือไม่

นายไตรรงค์ ชี้แจงว่าวิธีระบายข้าว คือ เชิญพ่อค้าที่มีสัญญาสั่งซื้อจากต่างประเทศมาเสนอซื้อ โดยคณะกรรมการฝ่ายรัฐมี 3 ระดับ ตรวจสอบคุณสมบัติ ดูสัญญา คณะกรรมการระดับที่ 2 กำหนดราคา ต่อรองให้ราคาสูงขึ้น เสนอคณะกรรมการระดับ 3 รว.พาณิชย์เป็นประธาน ทำหนังสือมาถึงตนหรือนายกฯว่า จะเห็นชอบหรือไม่ ถ้าเห็นชอบก็จะทำสัญญา และเริ่มระบายข้าว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ร.ม.พาณิชย์ ได้รับมอบหมายจาก ร.ม.พาณิชย์ ชี้แจงว่า การระบายข้าวต้องคำนึงถึงตลาดภายในและตลาดโลก เพราะประเทศไทยเป็นผู้ค้ารายใหญ่ การระบายข้าว 4-5 ครั้งที่ผ่านมา จึง

ต้องเลือกวิธีการที่แตกต่างและช่วงเวลาที่เหมาะสม และยินดีตรวจสอบเรื่องความไม่โปร่งใสและในการระบายต้องขอเป็นความลับทางการค้า เพราะเกรงกระทบกับตลาด

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ ชี้แจงสั้นๆ ว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อ ตนได้สั่งให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวทำรายงานมาให้ตนแล้ว และขอข้อมูลจากผู้อภิปรายเพื่อดำเนินการตรวจสอบควบคู่กันด้วย

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมาตนได้พบกับนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ที่สภา และได้ขอให้นางพรทิวาจัดทำรายงานเกี่ยวกับการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย รวมทั้งเรื่องการระบายมันสำปะหลัง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนภาพรวมเกี่ยวกับการระบายสินค้าเกษตรนั้น รัฐบาลจะพิจารณาระบายในจังหวะเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะมีการเปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง และหากมีปัญหาก็ต้องความรับผิดชอบ

"นโยบายระบายสินค้าเกษตร ต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด และไม่ว่าดำเนินการโดยวิธีอะไรก็ตาม เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว นายไตรรงค์ยืนยันกับผมว่าจะต้องมีการเปิดเผยทุกอย่างทั้งหมดและสามารถตรวจสอบได้ แต่ที่ขณะนี้ที่ไม่อยากให้ข่าวในรายละเอียดมาก เพราะไม่อยากให้กระทบตลาด"

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า เห็นด้วยที่นายกจะตรวจสอบการระบายข้าวสต็อกรัฐบาล ที่พบความไม่โปร่งใสหลายประการ และถ้าเป็นไปได้ควรทบทวนการระบายดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงการสร้างความเสียหายต่อประเทศจากการระบายข้าวครั้งนี้

แหล่งข่าวจากบริษัทส่งออกข้าว กล่าวว่า กรณีบริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด ชนะประมูลข้าวสต็อก 1.1 ล้านตันเป็นสิ่งที่อาจสร้างความเสียหายให้รัฐบาลได้เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ส่งออกข้าวรายเล็ก ไม่น่าจะมีความสามารถในการทำสัญญาซื้อข้าวรัฐปริมาณมากถึง 1.1 ล้านตันได้ ทั้งนี้ ต้องใช้เงินวางค้ำประกัน 5% ของมูลค่าข้าว หรือประมาณ 900 ล้านบาท และมูลค่าข้าวทั้งหมด 1.7 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทอ้างว่ามีความสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ ก็ยังมีข้อสงสัยเรื่องปริมาณข้าวที่ต้องนำออกจากโกดังที่ต้องขนออกภายใน 5 เดือน 3 ล้านกระสอบต่อเดือนหรือวันละ 1 แสนกระสอบ ซึ่งไม่มีบริษัทส่งออกรายใดในปัจจุบันจะสามารถดำเนินการได้

"เชื่อว่าเรื่องนี้เมื่อจบลง แม้จะเป็นบริษัทที่อยู่ในสมาคมผู้ส่งออกข้าว และเป็นผู้ส่งออกจริง แต่ความสามารถประมูลข้าวมากมายขนาดนี้ อย่าว่าแต่บริษัทรายใหญ่ๆ ต่อให้นำ 3 รายใหญ่มารวมกันยังทำยาก กรณีบริษัทเล็กๆ เข้ามาทำเรื่องนี้ ข้าวที่ได้อาจไม่ได้นำไปส่งออกจริง ไม่รู้ว่าทำไมบริษัทจึงชนะประมูลเพราะไม่มีการเปิดเผย" แหล่งข่าวกล่าว

นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า อ.ต.ก.อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบข้าวล็อตแรกจำนวน 4 แสนตันให้กับบริษัทเอ็มทีเซ็นเตอร์เทรด ตามคำสั่งของนางพรทิวา โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ส่วนข้าวล็อตที่ 2 จะต้องรอคำสั่งที่ชัดเจนอีกครั้ง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวต้านวิธีขายข้าวสต็อกรัฐบาลแบบความลับ

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวแบบดังกล่าวของรัฐบาลไม่ค่อยโปร่งใส และไม่ได้เปิดกว้างให้ผู้ส่งออกทุกคนในตลาด หลังจากรัฐบาลเปิดประมูลข้าวแบบเป็นความลับ โดยให้บริษัทที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ สามารถเข้ามาเจรจาเสนอซื้อข้าวกับรัฐบาลได้เลย และขณะนี้ได้มีการเสนอซื้อข้าวในสต็อกรัฐไปแล้วถึง 1.5 ล้านตัน จากผู้ส่งออกข้าว 4 ราย

น.ส.กอบสุข กล่าวว่า การเปิดขายข้าวสต็อกรัฐบาลแบบเป็นความลับครั้งนี้ ไม่มีการแจ้งผู้ส่งออกข้าว รวมถึงสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ดังนั้น ผู้ส่งออกส่วนใหญ่จึงไม่รู้นโยบายนี้ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าว

ไทยได้ทำหนังสือขอให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดกว้างให้ผู้ส่งออกข้าวทุกรายสามารถเสนอชื่อได้เท่าเทียมกัน

นายบรรยง พงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วิธีการประมูลข้าวของรัฐบาลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ รัฐบาลต้องได้ประโยชน์จากราคาขายข้าวที่สูงสุด และการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศไม่ให้เกิดต่ำในช่วงการระบายข้าว ซึ่งการขายข้าวของรัฐบาลส่วนหนึ่งต้องการระบายข้าวเก่าในสต็อกเพื่อเตรียมรับข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดเร็ว ๆ นี้ และยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่เปิดให้มีการนำเข้าข้าวโดยเสรีจากต่างประเทศ ซึ่งนโยบายนี้เป็นเพียงหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ว่า หากสถานการณ์ข้าวในประเทศเกิดขาดแคลนบางช่วง อาจจะมีการให้นำเข้าได้เฉพาะช่วงที่ข้าวขาดแคลน แต่ต้องมีการศึกษาผลกระทบและการควบคุมคุณภาพให้ละเอียดก่อน

ทั้งนี้ ในส่วนของการตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการประมูลมันสำปะหลังเส้น จำนวน 250,000 ตัน ให้กับ 3 บริษัท ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว และให้เสนอผลสอบให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์

ที่มา สำนักข่าวไทย

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Viet Nam Food Association) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-17 ก.ย. 2553 มีจำนวน 301,163 ตัน มูลค่า 110.978 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 147,106 ตัน มูลค่า 58.856 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 17 ก.ย. 2553 มีจำนวน 5,078,594 ตัน มูลค่า 2.152 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 4,721,366 ตัน มูลค่า 1.926 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว สมาคมอาหารเวียดนาม ได้ปรับราคาส่งออกขั้นต่ำ (Floor prices) ของข้าวขาว 5% ขึ้นจาก 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ส่วนข้าวขาว 25% ปรับขึ้นจาก 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 435 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบีเช่นเดียวกัน

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (The India Meteorological Department) รายงานว่า ปริมาณน้ำฝนในฤดูมรสุมของปีนี้สูงกว่าระดับปกติประมาณ 4% ซึ่งอาจจะทำให้อินเดียเสี่ยงต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืชและภาวะน้ำท่วมซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อผลิตผลทางการเกษตร

ทางการอินเดียคาดว่าในปีนี้มีผลผลิตข้าวสาลีสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 82 ล้านตัน เนื่องจากลมมรสุมจะทำให้มีน้ำเก็บกักเยอะมากพอที่จะใช้ทำชลประทานสำหรับข้าวสาลีที่ปลูกในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ได้ อย่างไรก็ตาม อินเดียกำลังประสบปัญหาไม่มีสต็อกเก็บเหมาะสมที่เพียงพอ ทำให้มีข้าวสาลีเน่าเสียเป็นจำนวนมาก และในขณะนี้ก็มีข้าวสาลีในสต็อกกว่า 60 ล้านตันแล้ว

ทั้งนี้ ฤดูเก็บเกี่ยวตั้งแต่กรกฎาคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 อินเดียมีผลผลิต 80.71 ล้านตัน ถึงแม้จะประสบภาวะแห้งแล้งที่สุดในรอบ 40 ปีก็ตาม

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (The Asian Development Bank; ADB) ได้ประเมินว่า ปากีสถาน อาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง 2 ปี เพื่อที่จะฟื้นฟูความเสียหายจากในภาคการเกษตรหลังจากที่ประสบภาวะน้ำท่วม ครั้งรุนแรง ซึ่งทำให้พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 8 ล้านไร่

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) อีกจำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 30 ก.ย. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

นาย Angelito T. Banayo ผู้อำนวยการองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (The National Food Authority; NFA) ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Reuters ว่า ผลผลิตข้าวเปลือก (palay or unmilled rice) ในปีนี้จะ มีปริมาณลดลงเหลือเพียง 16.24 ล้านตันจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 17.4 ล้านตัน สำหรับปี 2010 นี้

ผู้อำนวยการของ NFA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการนำเข้าข้าวในปีนี้นั้น คงไม่มีการนำเข้าข้าวเพิ่ม เพราะมีสต็อกข้าวเพียงพอกับความต้องการแล้ว ส่วนการนำเข้าข้าวในปีหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบกำลัง พิจารณาข้อมูล และช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนำเข้าข้าว โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในราวเดือน ต.ค. นี้ และ จะเริ่มจัดหาข้าวในเดือน พ.ย. โดยอาจจะทยอยซื้อจำนวนไม่มากในเดือน พ.ย.-ธ.ค. และซื้ออีกครั้งในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ซึ่งจะทำให้สามารถซื้อข้าวได้ในราคาไม่สูงมากนัก

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า บริษัทในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนเตรียมลงทุนโรงสีข้าวใน จังหวัด Kompong Chhnang ของกัมพูชา มูลค่าลงทุนเบื้องต้น 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าโรงสีดังกล่าวจะสามารถสีข้าวได้ 100 ตันข้าวสารต่อวัน

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

จีน

นายซ่ง เสี่ยวเกียง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) กล่าวในการประชุม World Economic Forum ประจำปีว่า ตลาดสินค้าข้าวของจีนจะไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงที่หวือหวา ในปีนี้ เนื่องจากการคาดการณ์ว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีนี้เป็นไปด้วยดี นายซ่งระบุว่าทั้งอุปสงค์และอุปทานของตลาดข้าวยังคงมีความสมดุล ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ตลาดมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายซ่งกล่าวว่า หากไม่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในปีของจีนจะเป็นไปด้วยดี เนื่องจากการเพาะปลูกพืชผลในช่วงฤดูใบไม้ร่วงมีการเจริญเติบโตดีและมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวในช่วงฤดูร้อนอยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว

นายโจว หวังจุน เจ้าหน้าที่จากสำนักคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนด้านเศรษฐกิจ คาดว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศ จะมีผลผลิตข้าวและข้าวโพดที่สูงขึ้นในปี นี้ เนื่องจากการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

เช่น อุณหภูมิที่ลดลงต่ำกว่าปกติ และ ภาวบน้ำท่วมในช่วงต้นปี รวมทั้งสภาพอากาศที่ดีขึ้นในช่วงหลังของปี ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวและข้าวโพดในพื้นที่เติบโตดีกว่าในปีที่แล้ว และคาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด ทั้งนี้ การเพาะปลูกข้าวเมล็ดยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตข้าวเมล็ดยาวทั้งหมดของจีน และพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

สำนักงานเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ระบุว่า จีนได้กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำของข้าวเมล็ดยาว (indica rice) ไว้ที่ 1.94 หยวน/กิโลกรัม และข้าวจาปอนิกา (japonica rice) ที่ระดับ 2.10 หยวน/กิโลกรัม *ที่มา สำนักข่าวซินหัว*

